



ประกาศผลการประกวด
โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ระดับประเทศ
ปีการศึกษา 2561 ปีที่ 13

**1. รางวัลเกียรติยศ โล่พระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โครงการคุณธรรม
 เฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ กิตติคุณ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน”**

เป็นโครงการที่ผ่านการประเมินให้ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ มาก่อนแล้ว และยังคงดำเนินการพัฒนาขยายผลโครงการอย่างต่อเนื่อง รวมเวลาอย่างน้อย 3 ปี โครงการนี้มีพัฒนาการเติบโตจากฐานเดิมอย่างมั่นคงลงลึกจน ชำนาญ แล้วจึงขยายผลออกไปอย่างต่อเนื่องตามบริบทของตนเอง ได้สร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่ชุมชนสังคมได้อย่างกว้างขวางเป็นที่ประจักษ์ และมีความ ยั่งยืน จึงได้รับการประเมินจากคณะกรรมการระดับประเทศ ว่าสมควรได้รับรางวัลโล่เกียรติยศพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิตติคุณ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” มีจำนวน 5 โครงการ ได้แก่

	สพป./สพม./จังหวัด	ชื่อโรงเรียน	ชื่อโครงการ	หมายเหตุ
1	สพป. แม่ฮ่องสอน 2	บ้านห้วยสิงห์	โปเกมอนคุณธรรมผู้นำแห่งความดียุค 4.0 ตอน เน็ตไอดอล วัยทีน 2018	ฝากโล่ไว้ตามเงื่อนไข ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ได้รับอนุมัติให้อัญเชิญโล่ไปได้*
2	สพป. นครพนม 2	บ้านโพนจาน	สืบสานวัฒนธรรมภาษาสร้างสรรค์คุณค่าสู่แผ่นดิน	
3	สพม. 23 สกลนคร	ชาตุนารายณ์วิทยา	คุณธรรมนำชีวิตพร้อมมิตรจิตอาสาเยาวชนผู้ปวยมะเร็ง	จํานำโล่ไว้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560*
4	สพป. ตาก 2	บ้านแม่ระเมิง	ได้ร่วมพระบารมีสานต่อการทำบุญสืบวิถีความพอเพียง	ให้จํานำโล่ไว้ 1 ภาคการศึกษา**

กคพ.

5	สพม. 32 บุรีรัมย์	ถนนหัทธินวิทยา	เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจชุมชน เปลี่ยนวิถีคิดด้วยจิตอาสาพาเพื่อนवाद	ขยายเวลาการจำหน่ายไว้ จนกว่าจะดำเนินการตามเงื่อนไขเพื่อความยั่งยืน***
---	-------------------	----------------	--	---

*ผ่านการประเมินให้ได้รับรางวัลโล่พระราชทาน กิตติคุณ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” แล้วแต่ถูกกำหนดให้มีการฝากหรือจำหน่ายไว้ก่อน ในช่วง 1 ปีการศึกษา คณะกรรมการได้ติดตามเยี่ยมประเมินจนเป็นที่ประจักษ์ว่า โครงการยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นชอบให้ทางโรงเรียนสามารถอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ได้สำเร็จ และขอให้มีพิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ไปที่โรงเรียนของตนเพื่อทำพิธีเฉลิมฉลองสมโภชได้อย่างเป็นทางการต่อไป

**กรรมการพิจารณาให้จำหน่ายไว้ก่อนเพียง 1 ภาคการศึกษา เพื่อให้โครงการได้ปรับปรุงพัฒนาตามที่ได้มีการโค้ชซึ่งผ่านกระบวนการกลุ่มของนักเรียน ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้มีข้อเสนอแนะต่างๆ ไว้ หากปรับปรุงได้ดีมีพัฒนาการแล้วให้กรรมการพิจารณาอัญเชิญโล่ไปมอบให้ได้ต่อไป

***กรรมการได้กำหนดเงื่อนไขเพื่อความยั่งยืนไว้ อาทิ การดำเนินการโครงการคุณธรรมทั้งระบบโรงเรียน การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการคุณธรรมให้ครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียน เป็นต้น ไว้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 แต่ยังมีได้ดำเนินการ จึงพิจารณาขยายเวลาออกไป จนกว่าจะดำเนินการได้ตามเงื่อนไข

2. เกียรติบัตร ตามรอยประโยชน์สุขแห่งมหาชน

เป็นโครงการที่เคยได้รับรางวัลโล่เกียรตินิยมพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ มาแล้ว ยังคงดำเนินการพัฒนาขยายผลโครงการมาอย่างต่อเนื่อง อยู่ระหว่างการประเมินให้ได้รับรางวัลโล่พระราชทาน “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” แต่เนื่องด้วยคณะกรรมการพิจารณาเห็นประเด็นที่ต้องพัฒนาปรับปรุงโครงการอย่างมีนัยสำคัญ และเห็นถึงศักยภาพที่จะยกระดับโครงการให้สามารถสร้างประโยชน์สุขแก่มหาชนได้ จึงให้โอกาสให้มีการขยายเวลาประเมินโล่พระราชทานออกไปอีก 1 ปีการศึกษา มีจำนวน 5 โครงการ ได้แก่

	สพป./สพม./จังหวัด	ชื่อโรงเรียน	ชื่อโครงการ	หมายเหตุ
1	สพม. 28 ศรีสะเกษ	บุษันธุ์	Stop Teen Mom สืบข้อ ๓ งดงามอย่างไทย เกิดไ้ท้องถิ่น	ติด ร ปี56 รับโล่ ปี57
2	สพม. 12 นครศรีธรรมราช	พระพรหมพิทยานุสรณ์	สานสายใยรักที่สู่น้อง	จำหน่าย ปี 58
3	สพม. 26 มหาสารคาม	ผดุงนารี	Stop Teen Mom ทำความดีถวายในหลวง	ติด ร ปี59 รับโล่ ปี60
4	สพม. 26 มหาสารคาม	นาคุณประชาสรรค์	กระป๋องเหลือใช้สู่ตะกร้าใบใหม่ เกิดไ้ท้องถิ่น	ติด ร ปี59 รับโล่ ปี60
5	สพม. 15 นครราชสีมา	นราสิกขาลัย	รัฐบาลเยาวชนอาสา	จำหน่ายปี60 อัญเชิญปี61

กคพ.

3. รางวัลเกียรติยศ โล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ มีจำนวน 9 โครงการ ดังนี้

- ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 6 โครงการ* ได้แก่

	สพป./สพม./จังหวัด	โรงเรียน	ชื่อโครงการ
1	สพป. นครพนม 2	บ้านโพนจาน	วัยใสหัวใจ Strong
2	สพม. 7 สระแก้ว	วังน้ำเย็นวิทยาคม	ทำความดีด้วยหัวใจ ช่วยเหลือคนป่วยใช้ในโรงพยาบาล
3	สพม. 13 ตรัง	มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ	รวมพลังเด็กวัดอาสา สร้างเยาวชนวิถีพุทธ ตามรอยพ่อหลวงไทย
4	สพม. 18 ชลบุรี	ชลบุรีสุขบท	ด้วยรักและห่วงใยสืบสานสายใยวิถีไทยวิถีชุมชน
5	สพม. 30 ชัยภูมิ	คอนสารวิทยาคม	ก่อนบุญจิตอาสา น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ชีวิต
6	สพม. 31 นครราชสีมา	บึงพะไล	ลดทะเลาะ ด้วยกิจกรรมเหมาะสม ผูกเสี้ยวรัก

- ระดับอุดมศึกษา จำนวน 3 โครงการ* ได้แก่

7	ศรีสะเกษ	มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	ผู้เฒ่าเล่าผู้เยาว์สืบสาน
8	มหาสารคาม	เครือข่ายนิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	แบ่งปันน้ำใจ ด้านภัยแล้ง
9	มหาสารคาม	คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	นิสิตพยาบาลจิตอาสา

* ทุกโครงการ นำโล่พระราชทานฯ จนกว่าจะได้รับการประเมินเชิงประจักษ์ ในพื้นที่จริง

4. ดิดร ขยายเวลาการประเมินรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – ยอดเยี่ยม

ระดับประเทศ หรือ โล่เกียรติยศ จากเลขาธิการ กพฐ. ดีเยี่ยม ระดับประเทศ

โครงการที่คณะกรรมการพิจารณาขยายเวลาการประเมินต่อไปอีก 1 ปีการศึกษา เพื่อให้โครงการได้มีการพัฒนาปรับปรุงได้สมบูรณ์มากขึ้น ให้สมกับเป็นแบบอย่างหรือตัวอย่างดีเยี่ยมในระดับประเทศ มีจำนวน 5 โครงการ ได้แก่

	สพป./สพม./จังหวัด	โรงเรียน	ชื่อโครงการ
1	สพม. 5 ชัยนาท	คุรุประชาสรรค์	ปันน้ำใจให้แมวจรภาค 3 ตอน ตามติดชีวิตน้องเหมียว
2	สพม. 22 นครพนม	นาทมวิทยา	ปราชญ์วัยใสคุณธรรมคู่ใจสานสายใยชุมชน
3	สพม. 22 มุกดาหาร	หนองแขงวิทยาคม	การแก้ปัญหาการขาดวินัยด้วยนวัตกรรม Media Take care winner
4	สพม. 34 เชียงใหม่	พร้าววิทยาคม	ปลูกคนปลูกป่าอย่างยั่งยืน
5	สพม. 35 ลำพูน	ธีรกานท์บ้านโฮ่ง	มอบโมเดลจิตสร้างชีวิตมีคุณค่าลดปัญหาการคิดสั้น

5. โฉมเกียรติยศ จาก เลขาธิการ สพฐ. โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ดีเยี่ยม ระดับประเทศ มีจำนวน 9 โครงการ ได้แก่

	สพป./สพม./จังหวัด	โรงเรียน	ชื่อโครงการ
1	สพป. เชียงราย 3	บ้านห้วยไคร้	ปันน้ำใจให้รอยยิ้มกับชุมชน
2	สพป. นครราชสีมา 6	บ้านปอบิด	ศิลปะการจุดสีสู่วิถีสร้างศิลป์ 5
3	สพป. เลข 3	เย็นศิระบ้านหมากแข้ง	หัวใจอาสา ดูแลผู้สูงวัยด้วย 4H
4	สพม. 16 สตูล	ละงูพิทยาคม	เปลือกจำปาอะ สร้างสรรค์ความดีพวกเราชาว ล.พ. ถวายองค์ภูมิ महाराชา
5	สพม. 24 กาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์	ปั้นดินให้เป็นดีด้วยวิถีศาสตร์พระราช
6	สพม. 29 อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	ธนาคารน้ำใต้ดินก้าวต่อตามรอยพ่อ
7	สพม. 34 เชียงใหม่	สันกำแพง	รู้ก่อนทำผิด พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
8	สพม. 38 ตาก	สรรพวิทยาคม	จิตอาสาลดปัญหาขยะ
9	สพม. 41 กำแพงเพชร	ขามวิทย	0 ร จะหายไปเพราะสายใยจากรุ่นพี่

กคพ.

6. เกียรติบัตรโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ดีเด่น ระดับประเทศ มีจำนวน 12 โครงการ ได้แก่

	สพป./สพม./จังหวัด	โรงเรียน	ชื่อโครงการ
1	สพป. กาลสินธุ์ 3	สมเด็จพระประชานุเคราะห์	ไข่ 3 ดี สปค. คู่ความพอเพียง
2	สพป. พะเยา 2	บ้านเวนโค้ง	ออมบุญผู้ชุมชนสร้างกุศลจิตอาสา เรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาเด็กไทยให้ยั่งยืน ปี 2
3	สพป. พิจิตร 2	บ้านน้อย "ปรีกอุทิศ"	จิตอาสาต้นกล้าความดี สู่วิถีความพอเพียง
4	สพป. ตาก 2	บ้านแม่ระเมิง	ติดปีกหัวใจธรรมะ
5	สพป. สกลนคร 2	บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา	ดนตรีสุนทรีธรรม
6	สพม. 11 สุราษฎร์ธานี	ท่าชีวิทยาคม	เกษตรอินทรีย์สร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพ
7	สพม. 20 อุตรธานี	หนองหานวิทยา	สิ่งเล็กๆ ที่ร่วมทำระเบียบวินัย นำความดี เทิดไถ้องค์ราชัน
8	สพม. 20 อุตรธานี	หนองหานวิทยา	ตะกร้าคุณธรรม ซื่อ ขาย จำย ทอน ในตะกร้า
9	สพม. 22 นครพนม	เรณูนครวิทยานุกูล	ธารน้ำใจ Kindness
10	สพม. 22 นครพนม	บ้านแพงพิทยาคม	สืบสอยบุญ
11	สพม. 23 สกลนคร	สกลนครพัฒนศึกษา	คลินิกซ่อมความรู้เสริมความดี
12	สพม. 36 พะเยา	เชียงคำวิทยาคม	คืนความสุขให้กับผู้สูงวัย ปีที่ 2

7. รางวัลเกียรติยศ “สุดยอดครูผู้เป็นกัลยาณมิตร” ระดับประเทศ

ข้าราชการ สพฐ. ที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์ มีความทุ่มเทเสียสละในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบโครงการคุณธรรมมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี มีความเป็นกัลยาณมิตรเสมอดั้นเสมอปลาย สนับสนุนโครงการพัฒนาโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” มาโดยตลอด จนเป็นที่ยอมรับในหมู่คณะพระอาจารย์วิทยากร ศึกษานิเทศก์และครู มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- นางบรรเจอดพร สุ่มแสนสุข สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
- นางสาวอัมพร หุตะสิทธิ์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.

ครูที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์ มีความทุ่มเทเสียสละให้การจัดการเรียนรู้แบบโครงการคุณธรรมมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 5 ปี จนสามารถมีโครงการที่มีมาตรฐานเข้ามาสู่ระดับประเทศได้มากกว่า 3 ปีการศึกษา สนใจชวนช่วยในการพัฒนาตนเองด้วยการเข้ารับการอบรมทักษะพื้นฐานครูโครงการคุณธรรม จากนั้นได้มีส่วนในการขยายผลขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ไปสู่เพื่อนครูและนักเรียนห้องเรียนอื่นๆ ในโรงเรียน ด้วยการพัฒนาโครงการคุณธรรมทั้งระบบโรงเรียน (อย่างน้อยชั้นเบื้องต้น) มีความเป็นกัลยาณมิตรเสมอต้นเสมอปลาย สนับสนุนโครงการพัฒนาโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” มาโดยตลอด จนเป็นที่ยอมรับในหมู่คณะพระอาจารย์วิทยากรและเพื่อนครู มีจำนวน 1 ท่าน ได้แก่

3. นางฉันทนา ศรีศิลป์

โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์*

*จากที่ติด ร. ตามประกาศในปีการศึกษา 2560 จำนวน 6 ท่าน มีเพียง 1 ท่านที่สามารถทำตามเงื่อนไข 2 ประการของความยั่งยืนในระบบใหม่ คือ เข้ารับการอบรมครูที่ปรึกษาโครงการคุณธรรมขั้นพื้นฐาน และผลักดันให้เกิดการอบรมโครงการคุณธรรมทั้งระบบโรงเรียน และมาเข้าร่วมค่ายระดับประเทศ

หนึ่ง คณะกรรมการได้พิจารณา ครูที่ยังติด ร. ตามเงื่อนไขดังกล่าวอีก 5 ท่านที่เหลืออยู่ ว่าสมควรขยายเวลาให้อีก 1 ปีการศึกษา เพื่อมีเวลาในดำเนินการตามเงื่อนไขเพื่อความยั่งยืนในระบบใหม่ ได้แก่ การเข้ารับการอบรมทักษะพื้นฐานครูโครงการคุณธรรม การขยายผลขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ไปสู่เพื่อนครูและนักเรียนห้องเรียนอื่นๆ ในโรงเรียน ด้วยการพัฒนาโครงการคุณธรรมทั้งระบบโรงเรียน เป็นต้น มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นางภมรวรรณ รัตนไพศาลกิจ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
2. นางพวงเพชร ดวงแก้วน้อย โรงเรียนสันกำแพง
3. นางณาดชา ช่วยไชยศรี โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์
4. นางฉวีวรรณ ไชยเสนา โรงเรียนชุมชนบ้านฝ้า*
5. นางทักษิณา เจริญศักดิ์ โรงเรียนผดุงนารี**

หมายเหตุ *มิได้มาร่วมค่ายระดับประเทศในปีนี้

**มิได้มาร่วมค่ายในปีนี้ และกรรมการมีประเด็นท้วงติงและสงสัยว่า ยังปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาโครงการคุณธรรมอยู่หรือไม่?

- ระยะเวลาในการติด ร. เพื่อขยายเวลาในการปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อความยั่งยืนดังกล่าว มีกำหนด 2 ปี จากปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา หากครบกำหนดเวลาแล้วยังไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ถือว่าสละสิทธิ์ เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

กคพ.

ขอกราบขอบพระคุณ ขอขอบคุณ อนุโมทนา ทุกท่านที่มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ และโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งหลาย จนประสบความสำเร็จด้วยดี ณ โอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจแห่งบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญมานี้ จงมารวมกันเป็นตบะเดชะ เป็นพลวปัจจัยที่ดีมีคุณูปการต่อท่านทั้งหลายให้สามารถข้ามพ้นอุปสรรคทั้งปวงไปสู่ความสำเร็จ โดยสวัสดิ์ มีความสุขความเจริญงอกงามรุ่งเรืองในพระสังฆธรรมยิ่งขึ้นสืบไปเทอญฯ

ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2562



(พระมหากษัตริย์ วชิราวุโส)

ประธานกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเครือข่ายวิถีพุทธ (กคพ.)

ประธานโครงการพัฒนาโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ

“เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 13

กคพ.